

Trung Cầu Dân Ý Về Trái Phiếu Năm 2024

1. Tàu Điện Ngầm và Giao Thông

CÂU HỎI: Quận Arlington có nên ký hợp đồng nợ và phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung với số tiền gốc tối đa là 72.405.000\$ để cùng với các nguồn quỹ khả dụng khác chi trả chi phí cho các dự án nâng cấp Cơ Quan Vận Tải Khu Vực Đô Thị Washington (WMATA) và các dự án giao thông, tuyến đi bộ, đường bộ hoặc giao thông vận tải khác không?

GIẢI THÍCH:

Đề xuất này sẽ cấp vốn cho nhiều dự án giao thông, đường bộ, cải thiện tuyến đường dành cho người đi bộ và giao thông vận tải trên khắp Quận. Theo đề xuất này, dự kiến 44,3\$ triệu, một phần trong phân bổ ngân sách của Quận Arlington, sẽ được chi cho chương trình nâng cấp WMATA/Tàu Điện Ngầm, 22,0\$ triệu để đóng góp một phần chi phí lát đường phố và đường bộ địa phương, 1,5\$ triệu để bảo trì chủ động vỉa hè, lề đường và rãnh thoát nước, 1,3\$ triệu cho chiếu sáng đường phố và các dự án giao thông khác. Ở mức độ cần thiết hoặc mong muốn, Hội Đồng Quận có thể phân bổ lại quỹ trái phiếu vào các dự án giao thông vận tải khác nằm trong Kế Hoạch Nâng Cấp được sửa đổi theo thời gian.

Trung Cầu Dân Ý Về Trái Phiếu Năm 2024

2. Công Viên và Giải Trí Địa Phương

CÂU HỎI: Quận Arlington có nên ký hợp đồng nợ và phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung với số tiền gốc tối đa là 25.770.000\$ để cùng với các nguồn quỹ khả dụng khác chi trả chi phí cho các dự án nâng cấp công viên và giải trí địa phương không?

GIẢI THÍCH:

Đề xuất này sẽ cấp vốn cho nhiều dự án công viên và giải trí. Theo đề xuất này, dự kiến 8,1\$ triệu sẽ được cấp cho dự án Ba Công Viên Đô Thị, 5,8\$ triệu để bảo trì công viên và các dự án quy hoạch tổng thể, 3,4\$ triệu cho dự án Hiện Đại Hóa Đường Mòn và Cầu, 2,4\$ triệu cho dự án Chuyển Đổi Sân Vận Động Kenmore Middle School cùng các dự án công viên và giải trí khác. Ở mức độ cần thiết hoặc mong muốn, Hội Đồng Quận có thể phân bổ lại quỹ trái phiếu vào các dự án công viên và giải trí khác nằm trong Kế Hoạch Nâng Cấp được sửa đổi theo thời gian.

Trung Cầu Dân Ý Về Trái Phiếu Năm 2024

3. Cơ Sở Hạ Tầng Công Đồng

CÂU HỎI: Quận Arlington có nên ký hợp đồng nợ và phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung với số tiền gốc tối đa là 76.150.000\$ để cùng với các nguồn quỹ khả dụng khác chi trả chi phí cho các dự án nâng cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở nâng cấp, bảo trì, thiết kế và xây dựng cơ sở vật chất, Chương Trình Khu Phố Arlington và các cơ sở hạ tầng khác của Quận không?

GIẢI THÍCH:

Đề xuất này sẽ cấp vốn cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng của Quận. Theo đề xuất này, dự kiến 14,0\$ triệu sẽ được cấp cho Chương Trình Khu Phố Arlington, 13,8\$ triệu cho Chương Trình Bảo Trì Cơ Sở, 9,2\$ triệu cho dự án Cải Thiện Tòa Án/Trụ Sở Cảnh Sát, 8,1\$ triệu cho Khu Vực Carlin Springs, 6,5\$ triệu cho Khu Vực Quincy, 6,0\$ triệu cho dự án Nội Thất Hệ Thống và Sử Dụng Không Gian Văn Phòng, 4,9\$ triệu cho việc hợp nhất trung tâm nhận biết tình hình và sở an toàn công cộng, truyền thông và quản lý khẩn cấp, cũng như các dự án cơ sở hạ tầng khác của Quận. Ở mức độ cần thiết hoặc mong muốn, Hội Đồng Quận có thể phân bổ lại quỹ trái phiếu vào các dự án cơ sở hạ tầng khác nằm trong Kế Hoạch Nâng Cấp được sửa đổi theo thời gian.

Trung Cầu Dân Ý Về Trái Phiếu Năm 2024

4. Tiền ích

CÂU HỎI: Quận Arlington có nên ký hợp đồng nợ và phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung với số tiền tối đa là 14.220.000\$ để cùng với các nguồn quỹ khả dụng khác chi trả chi phí thiết kế, mở rộng, cải thiện và cải tạo Nhà Máy Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước của Quận Arlington và các hệ thống cấp thoát nước của Quận không?

GIẢI THÍCH:

Đề xuất này cấp vốn để cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng xử lý nước thải và cấp thoát nước của Quận. Theo đề xuất này, dự kiến 9,4\$ triệu sẽ được chi để nâng cấp hệ thống ống dẫn nước Washington, 2,5\$ triệu cho Chương Trình Thay Thế Đường Ống Nước Chính, 1,3\$ triệu cho dự án Trạm Bơm Nước Thải Bùn Hoạt Tính Số 1 (ASE1), 0,5\$ triệu cho dự án Thiết Bị và Nâng Cấp Trung Tâm Thương Mại và 0,5\$ triệu cho dự án Độ Tin Cậy và Đầu Nối Nước Thành Phẩm. Ở mức độ cần thiết hoặc mong muốn, Hội Đồng Quận có thể phân bổ lại quỹ trái phiếu vào các dự án dịch vụ tiện ích khác nằm trong Kế Hoạch Nâng Cấp được sửa đổi theo thời gian.

Trung Cầu Dân Ý Về Trái Phiếu Năm 2024

1. Hệ Thống Trường Công Lập Arlington

CÂU HỎI: Quận Arlington có nên ký hợp đồng nợ và phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung với số tiền gốc tối đa là 83,990,000\$ để cùng với các nguồn quỹ khả dụng khác chi trả chi phí cho các dự án nâng cấp Hệ Thống Trường Công Lập Arlington không?

GIẢI THÍCH:

Đề xuất này sẽ cấp vốn cho chương trình nâng cấp Hệ Thống Trường Công Lập Arlington. Chi phí dự kiến của các dự án có thể được tài trợ theo đề xuất này là:

- Các Dự Án Cơ Sở Hạ Tầng Lớn (24.600.000\$)
- Sân Cỏ Nhân Tạo Kenmore (2.440.000\$)
- Cải Tạo Legacy Career Center Building Để Làm Cơ Sở Montessori Public School of Arlington (45.470.000\$)
- Cải Tạo Nhà Bếp và Lối Vào (11.480.000\$)

Ở mức độ cần thiết hoặc mong muốn, Hội Đồng Nhà Trường có thể phân bổ lại quỹ trái phiếu vào các dự án dịch vụ tiện ích khác nằm trong Kế Hoạch Nâng Cấp được sửa đổi theo thời gian.